

## สรุปกิจกรรม

“ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลหาดยาย ประจำปี ๒๕๖๒ ”  
วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

จากการจัดกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ และได้จัดกิจกรรม ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย และในฐานะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีนโยบายสำคัญที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประกอบกับพระพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๖)



ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือ ส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วน

ตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง คือ การสังคมสงเคราะห์ คือ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กได้รู้ถึง



ความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อเผยแพร่ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

จึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการได้ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง อีกทั้งเป็นผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคมตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็กและกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รัฐบาลซึ่งได้มีนโยบายให้มีการฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒



อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย คือ การส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและบุคลากรท้องถิ่นและเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒” เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลหาดยาย รวมถึงเด็ก นักเรียน เยาวชนในชุมชน และประชาชนที่มีความสนใจ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์



๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกพัฒนาความรู้ ด้วยการตอบคำถามชิงรางวัล การเล่นเกมส์
๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา
๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ท้องถิ่นจัดขึ้น เป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็กมีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่นของตนเอง





ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จึงได้ทำการจัดกิจกรรม “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒” และเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมจึงได้ทำการติดตามประเมินผลของการดำเนินกิจกรรมโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard (BSC) ด้วยการวัดผลสำเร็จสำหรับกิจกรรม/โครงการ ในการจัดการ โดยในการวัดผลสำเร็จของโครงการดังกล่าว

จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ทราบว่า กิจกรรมในครั้งนี้ “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒” มาร่วมกิจกรรมตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายได้จัดขึ้น ซึ่งการประเมินแบบสอบถาม ได้ ทำการสอบถามเด็ก ผู้ปกครอง เป็นส่วนใหญ่แบบสุ่ม จำนวน ๒๐๐ ราย แบ่งออกเป็น หญิง จำนวน ๑๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐ ชาย จำนวน ๙๘

รายคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐ และส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๑๐-๑๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕ ที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕

ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาร่วมโครงการมากกว่า ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทราบข่าวบอกกล่าวและชักชวนมาร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมาทราบจากการประชาสัมพันธ์กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐



จากการประเมินทำให้ทราบว่า การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อการมาร่วมโครงการ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕ รองลงมา มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนั้น มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕ รองลงมาในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ ของประโยชน์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

“โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒” เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประโยชน์ในการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐ รองลงมา มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ และในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านสถานที่และเวลาดำเนินกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕



รองลงมามีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ และการจัดกิจกรรมยังเป็นการจัดทำกิจกรรมที่ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์และได้สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันมากขึ้นมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕ รองลงมามีความพึงพอใจเท่ากับระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕ ซึ่งกิจกรรมที่จัดยังทำให้ผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐



ซึ่งกิจกรรม “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒” เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ นั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ ดำเนินกิจกรรมได้ตั้งงบประมาณ ดำเนินการไว้ที่สำนักปลัด ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับลักษณะของโครงการด้วย



การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ยังเป็นการสร้างกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร ที่ดีและเกิดการเรียนรู้จากการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันผู้อื่น ในกิจกรรมครั้งนี้ อีกทั้งผลที่จะได้จากการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๒. เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม พัฒนาสมอง ได้แสดงออกให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย
๓. เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา





๔. เด็กและเยาวชนมีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ท้องถิ่นจัดขึ้น เป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็กมีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นของตนเอง
๕. หน่วยงานของรัฐและประชาชน ได้ตระหนักเห็น ความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการอบรม สั่งสอน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ



### ซึ่งจากประเมินความพึงพอใจ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

๑. อยากให้มีการแจกของรางวัลอย่างทั่วถึงทุกช่วงอายุและให้เพิ่มรางวัลให้มากขึ้น
๒. ควรเริ่มงานให้เร็วขึ้นและมีกิจกรรมการแสดงอย่างต่อเนื่อง
๓. อยากให้เพิ่มกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กให้มากขึ้น
๔. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี



ภาคผนวก













